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จุรินทร-์เฉลิมชัย ผนึกก าลัง"เกษตร-พาณิชย์" ลุยตลาดส่งออก "อาหารไทยอาหารโลก" 
เดินหน้าพร้อมภาคเอกชนและเกษตรกรปรับแผนสู้ 

---------------------------------------- 

 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

เปิดงานร่วมกับ นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายก

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย นายปราโมทย์ เจริญศิลป์ นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย  

ในงาน “อาหารไทย อาหารโลก” จากวิสัยทัศน์ "เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด" ท่ีห้องแกรนด์บอลรูม  

โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ 

 นายจุรินทร์ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าเป็นภาคต่อหรือภาคสองของวิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”

ภายใต้ยุทธศาสตร์ ตลาดน าการผลิต ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพาณิชย์ได้จับมือกัน

ก าหนดเดินหน้าไปสู่เป้าหมาย 1 สร้าง 3 เพิ่ม 1 สร้างท่ีว่าก็คือ สร้างประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสินค้า

เกษตรและอาหารคุณภาพของโลก 3 เพิ่มก็คือ 1.เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันข องประเทศ  

2.เพิ่มจีดีพีให้กับประเทศ 3.เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการทุกระดับโดยมีพันธกิจร่วมกัน

ระหว่างกระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ 4 พันธกิจด้วยกัน 1.เราจะสร้าง Single Big Data ร่วมกัน 

ท้ังสองกระทรวง มี Data ของตัวเอง แต่ต่อไปนี้เกษตรกับพาณิชย์ต้องมี Big Data เดียวคือ Single Big 

Data 2.การสร้างแพลตฟอร์มกลางให้เกิดขึ้นภายใต้วิสัยทัศน์ “เกษตรผลิต พาณิชย์ตลาด”เพื่อใช้ร่วมกัน

ของทุกฝ่าย 3.การร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและอาหารไทยท้ังในเรื่องคุณภาพ

มาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับได้ 4.การท่ีจะต้องท างานร่วมกันในการพัฒนาบุคลากร

และผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและศักยภาพตามเป้าหมาย 

 

 



 

 

 

“ถ้าถามว่าแล้วอาหารไทยจะพัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นอาหารโลกมีความเป็นไปได้หรือไม่ ผมขอตอบตรงนี้เลย

ว่าเป็นไปได้ เพราะวันนี้การส่งออกอาหารของประเทศไทยขึ้นไปอยู่ล าดับท่ี 11 ของโลกแล้วโอกาสท่ีจะขึ้น

ไปสู่อันดับต่อไปท าไมเราจะเดินไปไม่ได้ถ้าเราจับมือกันและร่วมมือกัน เพราะมีสัญญาณท่ีบอกเหตุชัดเจน

นอกจากเราขึ้นมาเป็นล าดับท่ี 11 ของโลกแล้วอย่างน้อยท่ีสุดภายใต้สถานการณ์โลกท่ีผ่านมาจนถึงวันนี้ ไม่

ว่าเราจะต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว เผชิญกับปัญหาสงครามการค้าซึ่งยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่

และค่าเงินบาทแข็งท่ีความต้องการเสนอขายแข่งกับประเทศคู่แข่งของโลกเราต้องแบกรับภาระอาจจะท าให้

ราคาสูงหรือศักยภาพในการแข่งขันของเราด้อยลงไปสุดท้ายเราก็ต้องมาเผชิญกับสถานการณ์โควิด  

แต่การส่งออกอาหารของประเทศไทยก็ยังเดินหน้าต่อไปได้อย่างมีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นผัก ผลไม้ อาหาร

ทะเลแช่แข็ง ไก่สดแช่แข็ง ทูน่ากระป๋อง กุ้งสดแช่แข็ง แปรรูป น้ าตาลทราย เครื่องดื่ม เครื่องปรุงรส  

หรอือาหารสัตว์เล้ียง ท่ีก าลังก้าวขึ้นมาเป็นล าดับที่จะเป็นอันดับ 4 ของโลกแล้ว” นายจุรินทรก์ล่าว  

  นายจุรินทร์ กล่าวว่า ตัวเลขล่าสุดในสถานการณ์โควิดและสถานการณ์ท่ีเรียนให้ทราบ 

การส่งออกอาหารของไทยเฉพาะเดือนพฤษภาคมปีนี้ ตัวเลขล่าสุดเรายังเป็นบวกถึง 15.1% เฉพาะผักผลไม้

แปรรูปแช่แข็งบวกถึง 83.5% ไก่แช่แข็งบวก 13% และเฉพาะ 5 เดือนแรกของไก่สดแช่แข็งไทยบวกถึง 

27.9% นี่คือสัญญาณท่ีบอกว่าท าไมอาหารไทยจะผงาดอาจขึ้นมาเป็นเบอร์ต้นในอนาคตไม่ได้ ถ้าเราจับมือ

ร่วมกันในการเดินไปข้างหน้ายุทธศาสตร์ “อาหารไทย อาหารโลก”ภายใต้ยุทธศาสตร์ “เกษตรผลิต  

พาณิชย์ตลาด” จึงเกิดขึ้น เพื่อพาประเทศของเราไปสู่ความเป็นเบอร์ต้นของอาหารโลกด้วยเหตุผลหลาย

ประการอย่างน้อยท่ีสุด ประการท่ี 1 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ต้นน้ า

เกษตรกรท่ีมีศักยภาพการผลิตต่างๆ วัตถุดิบเรามีความพร้อม ขณะเดียวกันกลางน้ า การแปรรูป 

และการตลาดไทยก็ไม่แพ้ประเทศไหนในโลก ประการท่ี 2 อาหารไทยเป็นท่ียอมรับท้ังในเรื่องคุณภาพ

มาตรฐานความปลอดภัยท่ีท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ ตั้งเป็นเป้าหมายส าคัญ เพราะถัดจากนี้ไปความปลอดภัย

จะเป็นปัจจัยเบอร์ต้นๆ ของโลกท่ีจะเลือกซื้อหรือไม่ซื้ออาหารของประเทศไหนในโลกรวมท้ังประเทศไทย 

ประการท่ี 3 อาหารไทยมีอัตลักษณ์ของตัวเองและมีความหลากหลายท่ีไม่แพ้ใครในโลก ประการท่ี 4  

อาหารไทยสอดคล้องกับเทรนด์ความต้องการของโลกสมัยใหม่ท่ีเรามีส่วนผสมส่วนประกอบของสมุนไพร

และส่วนผสมหลายชนิดท่ีผมคิดว่าสามารถสนองตอบความต้องการของตลาดโลกได้ ประการท่ี  5 

ผู้ประกอบการของไทยมีศักยภาพมีความแข็งแกร่งมีศักยภาพในการแข่งขันสูงไม่แพ้ชาติใดในโลก ประการท่ี 6  

 



 

 

 

การพัฒนาเทรนด์เทคโนโลยีนวัตกรรมต่างๆ เรามีพัฒนาการขึ้นเป็นล าดับในการท่ีจะท าให้อาหารไทย

สามารถผงาดขึ้นมาเป็นอาหารของโลกได้ในอนาคตรวมท้ังตลาดของประเทศไทยและเครือข่ายพันธมิตร  

ท่ัวโลกที่เรามีอยู่ในปัจจุบันท่ีเราสามารถที่จะขยายออกไปได้ 

 “มาถึงวันนี้ผมคิดว่าภายใต้ความร่วมมือร่วมใจของพวกเราและภายใต้ค ามั่นสัญญาท่ีเรา

จะต้องยึดมั่นต่อไปนี้ท่ีจะจับมือเดินหน้าไปด้วยกันไม่ว่าจะเป็นกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงาน

ภาครัฐอื่น รวมท้ังภาคเอกชนให้เกษตรกรไทยสามารถท่ีจะบรรลุ 4 พันธกิจและบรรลุเป้าหมายอื่นๆ ได้

อย่างแน่นอนอย่างน้อยท่ีสุดเราจะต้องร่วมมือร่วมใจกัน ประการท่ีหนึ่ง เพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีเพื่อผลิตอาหารไทยป้อนตลาดโลก ประการท่ีสอง เราจะต้องจับมือร่วมมือร่วมใจกันเดินหน้าท า

การตลาดเชิงรุกด้วยการรักษาตลาดเดิม เพิ่มตลาดใหม่ ฟื้นตลาดเก่าท่ีเรามีอยู่ และปรับรูปแบบการตลาด

ไทย จะต้องมีทีมเซลล์แมนจังหวัดท่ีประกอบด้วยพาณิชย์จังหวัด ภาคเอกชนในจังหวัด ทีมเซลล์แมน

ประเทศท่ีประกอบด้วยทีมไทยแลนด์ รวมท้ังทูตพาณิชย์ในต่างประเทศและภาคเอกชนท่ีจับมือร่วมใจกัน  

เข้าสู่การตลาดยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นตลาดออฟไลน์ ตลาดออนไลน์ ตลาดเกษตรพันธสัญญา หรือว่าตลาด

เคาน์เตอร์เทรดท่ีเราจะต้องปรับรูปแบบท่ีจะสนองตอบต่อความเติบโตของอาหารไทยให้ผงาดมาเป็นอาหาร

โลกต่อไปในอนาคต ประการถัดมาอย่างน้อยท่ีสุดหวังว่าจะได้ความคิดเห็นจากภาคเอกชน ในวันนี้โลจิสติกส์

ก าลังเป็นเงื่อนไขส าคัญ และเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จท่ีเราจะเดินหน้าไปสู่การเป็นอาหารโลก ท่านอยาก

เห็นอย่างไร กระทรวงเกษตรและกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอื่นๆ จะเข้าไปช่วยเหลืออย่างไร เป็นสิ่งท่ีเรา

จะต้องจับมือกันเพื่อลดต้นทุนและใช้ระบบโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือส่งเสริมการตลาดภายในประเทศ

และส่งออกต่อไปในอนาคต นอกจากนั้นการท่ีจะต้องจับมือร่วมกันปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเป็นอุปสรรค

ท าให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น การท่ีจะประกอบกิจการด้านอาหารสามารถท่ีจะท าได้อย่างมีศักยภาพมากขึ้น 

รวมท้ังในเรื่องของการท่ีจะต้องเร่งรัดการท าข้อตกลงทางการค้าท้ังพหุภาคี ทวิภาคี และในรูปแบบอื่นๆ 

เพ่ือให้เราสามารถที่จะแสวงหาความได้เปรียบหรือไม่เสียเปรียบในทางการค้า ในการก้าวเข้าสู่ความเป็นหนึ่ง

ในตลาดโลกในอนาคตให้ได้ รวมท้ังการท่ีจะต้องเตรียมการและเตรียมความพร้อมในเรื่องของการท่ีจะ

เดินหน้าพาอาหารไทยเข้าสู่ยุค Post-Covid คือหลังสถานการณ์โควิดหรือแม้แต่ในช่วงวิกฤตโควิดท่ีเราไม่รู้

ว่าจะต้องใช้เวลาเท่าไหร่ ในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานและท่ีเน้นย้ าไปแล้ว เรื่องความปลอดภัย  

 

 



 

 

 

“ผมคิดว่าถ้าเราร่วมมือร่วมใจกันได้ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอื่นๆ 

ภาคเอกชนและภาคเกษตรกร วันนี้จะเป็นอีกวันหนึ่งท่ีจะได้นับหนึ่งพาประเทศของเราเดินไปข้างหน้าท าให้

อาหารไทยของเราสามารถไปเป็นอาหารโลกได้ต่อไปในอนาคต ได้ประสบความส าเร็จอย่างแน่นอน”  

นายจุรินทรก์ล่าว 

--------------------------------------- 


